



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ ๒๐๐ / ๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อพ.สธ. – มทรพ.)

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้กองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ประสานงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีคณะ และกองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ร่วมดำเนินงานนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง คณะทำงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

#### คณะกรรมการ

รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์		ประธาน
ผู้ช่วยอธิการบดี (นายชัยวัช คุ้มมะ)		รองประธาน
ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม		รองประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ	สุฐาปัญญากุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา	พลเยี่ยม	กรรมการ
นางสาวชนิษฐา	ดีสุบิน	กรรมการ
นางสาวศศิธร	ชูแก้ว	กรรมการ
นายทวีศักดิ์	ตรงติรกุล	กรรมการ
นางสาววรรณันท์	เหมนิธิ	กรรมการ
นางปิยะธิดา	สีหะวัฒน์กุล	กรรมการ
นางสาวชมภูณูช	เพื่อนพิภพ	กรรมการ
นางสาวนิอร	ดาวเจริญพร	กรรมการ
นางอัญชุลี	วงษ์งาม	กรรมการ
นายจอมพล	เล่ารุ่งเรือง	กรรมการ
นางสาวชนาภา	หนูนาค	กรรมการ
นางสุรีย์	เนียมสกุล	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุรณี	ทรัพย์ถนอม	กรรมการ
นางลาวัลย์	สายสุวรรณ	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิตินันท์	พงษ์คะเชนทร์	กรรมการ
นางสาวกุลิสรา	ยงยิ่งประเสริฐ	กรรมการ
นายประยูทธ	สุวรรณศรี	กรรมการ

/...นางสาวเพ็ชรรัตน์

นางสาวเพชรรัตน์	เวฬุคามกุล	กรรมการ
นางสาวปิยธิดา	รุจะศิริ	กรรมการ
นางสาวชวณี	สุภรัตน์	กรรมการ
นายจตุรงค์	จตุรเชิดชัยสกุล	กรรมการ
นายดิษฐชัย	ทัศนุรักษ์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ	วิโรจน์ชิววัน	กรรมการ
นายสมเกียรติ	ทองแก้ว	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี	อุ้นวัฒนา	กรรมการ
นายประยุทธ	เทียมสุข	กรรมการ
ดร.พงศ์รัชต์ธวัช	วิวิงสุ	กรรมการ
นางสาวอรจิรา	ธรรมไชยปางกูร	กรรมการ
ดร.กาญจนา	ลือพงษ์	กรรมการ
นางมธุรส	เวียงสีมา	กรรมการ
นายสัมพันธ์	สุวรรณคีรี	กรรมการ
นายชูเกียรติ	อนันต์เวทยานนท์	กรรมการ
นายศรีณยู	สว่างเมฆ	กรรมการ
นางสาวยุวดี	พรธรรมาพงศ์	กรรมการ
นายกรณ์พงศ์	ทองศรี	กรรมการ
นางสาวสุรีวัลย์	ใจงาม	กรรมการ
นางสาวกิตตินันท์	จันทวงศ์	กรรมการ
นายธเนศ	แสงจันทร์	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธี	จันทราภาขจี	กรรมการและเลขานุการ
นายถาวร	อ่อนละออ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

- ทำหน้าที่ - ดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ตามแผนแม่บท
- ร่างและดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี
  - จัดประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง
  - สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการฯ
  - จัดทำรายงานแสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานและสรุปรายงานประจำปีงบประมาณ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

(รองศาสตราจารย์ดวงสุดา เตโชติรส)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร